

Số: /TB-CCT

Như Thanh, ngày tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Các dấu hiệu nhận biết các hành vi mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo

Thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã ghi nhận nhiều trường hợp mạo danh cơ quan thuế, công chức thuế liên hệ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, người nộp thuế (NNT) để lừa đảo. Gần đây trên địa bàn huyện Như Thanh, Như Xuân đã xuất hiện hành vi mạo danh công chức, Chi cục Thuế khu vực Như Thanh – Như Xuân gọi điện, ra thông báo, quyết định thuế,... nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền và tài sản. Ngành thuế đã có nhiều văn bản cảnh báo các hành vi lừa đảo và khẳng định cơ quan thuế không liên hệ với NNT theo các hình thức dưới đây và khuyến cáo người nộp thuế (NNT) cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng xấu. Các hành vi thường được các đối tượng lừa đảo sử dụng phổ biến. Cụ thể:

Thứ nhất: Đối tượng gọi điện thoại tự xưng là công chức thuế đề nghị NNT mang căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh,... đến cơ quan thuế để được gia hạn các loại thuế, làm thủ tục miễn, giảm, hưởng ưu đãi về thuế,... Các đối tượng yêu cầu NNT trước khi đến làm việc phải chụp hình các giấy tờ trên và gửi vào các số điện thoại đã gọi.

Thứ hai: Đối tượng giả mạo cơ quan thuế gọi điện thoại mời chào, dụ dỗ, dọa nạt, lừa đảo, ép NNT mua sách, tài liệu, cầm nang về thuế dưới hình thức đặt hàng và thanh toán qua bưu điện, nếu NNT không mua sẽ bị kiểm tra, thanh tra thuế, hoặc gây khó dễ khi làm việc với cơ quan thuế.

Thứ ba: Đối tượng gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn zalo, cung cấp đường dẫn và hướng dẫn NNT cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của ngành thuế (nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản). Các ứng dụng lừa đảo thường yêu cầu cấp quyền như xem màn hình, dữ liệu nhập, điều khiển màn hình. Từ đó, sẽ chiếm quyền điều khiển điện thoại, thiết bị thông minh, lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng của người dùng.

Thứ tư: Đối tượng gọi điện thoại tự xưng là công chức thuế yêu cầu NNT mang theo căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, laptop đến gặp riêng để điều chỉnh, giải trình, bổ sung thông tin nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của NNT.

Thứ năm: Giả mạo cơ quan thuế phát hành thông báo nộp thuế (như: Thông báo tiền sử dụng đất, thông báo lệ phí trước bạ, thông báo nợ thuế, thông báo nộp thuế,...), Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Quyết định cưỡng chế nợ thuế hoặc thông báo về việc ủy quyền đóng thuế cho tổ chức/cá nhân trung gian (trừ hệ thống bưu điện được ủy quyền thu thuế hộ kinh doanh) nhằm chiếm đoạt tiền của NNT.

Thứ sáu, giả danh cán bộ, công chức của cơ quan thuế các cấp (Tổng cục Thuế, Cục thuế, Chi cục thuế) gọi điện cho người nộp thuế cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm, ứng dụng (app) giả mạo của cơ quan thuế (ví dụ: gdtgov.life...) để lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng rồi chiếm đoạt tài sản.

Chi cục Thuế khu vực Như Thanh – Như Xuân khẳng định không liên hệ với người dân và người nộp thuế theo các hình thức nêu trên. Chi cục Thuế chỉ tiếp nhận hoặc yêu cầu NNT bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài Chính và ngành Thuế. Khi cần phổ biến các quy định pháp luật mới về thuế, cơ quan thuế sẽ tổ chức tập huấn (có thư mời) hoặc có văn bản thông báo, tuyên truyền trên hệ thống điện tử của Cơ quan thuế các cấp hoặc qua đường bưu điện cho NNT được biết.

Khi cần hỗ trợ hoặc tiếp cận thông tin liên quan đến lĩnh vực thuế người dân, người nộp thuế và các tổ chức, đơn vị có thể liên hệ trực tiếp tại Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế - Chi cục Thuế khu vực Như Thanh – Như Xuân; địa chỉ: Khu phố 1, TT Bến Sung, huyện Như Thanh, Thanh Hóa hoặc gọi đến các số điện thoại: **02373.848.986, 0902042686, 0913309455** để được hỗ trợ.

Đề nghị người dân, NNT đề cao cảnh giác, phòng ngừa và phản ánh thông tin kịp thời các hành vi trên tới cơ quan công an hoặc Chi cục Thuế khu vực Như Thanh – Như Xuân để có biện pháp phối hợp, xử lý kịp thời.

Chi cục Thuế khu vực Như Thanh – Như Xuân thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh và người dân trên địa bàn 2 huyện Như Thanh, Như Xuân được biết./.

Nơi nhận:

- Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa(B/c);
- HU, HĐND, UBND huyện Như Thanh(B/c);
- HU, HĐND, UBND huyện Như Xuân(B/c);
- Cơ quan, ban, ngành cấp huyện(để p/h);
- Đài phát thanh huyện Như Thanh, Như Xuân(để đưa tin);
- Website huyện Như Thanh, Như Xuân;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện Như Thanh, Như Xuân;
- Lãnh đạo Chi cục;
- Các Đội thuế;
- Lưu: VT, NVT.

CHI CỤC TRƯỞNG

Lê Ngọc Anh